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อนาคตเกษตรไทยบนทางสองแพรง

เสนทาง...“ปาลมน้ํามันไทย” ลุมๆดอนๆ ไมตางกับการเดินบนเสนลวด สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร (สศก.) วิเคราะหจากกระแสบริโภคน้ํามันถั่วเหลืองที่เพ่ิมขึ้นทดแทนก็มีโอกาสลนตลาด ควร
ที่จะตองปลอยใหราคาเปนไปตามกลไกธรรมชาติ ประเด็นสําคัญ ภาครัฐตองรวมกันทุกฝาย ในการ
เดินหนาการผลิตตองใหมีคุณภาพ ชวยลดตนทุน เพ่ือรักษาศักยภาพอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมไทย
กรณีปาลมน้ํามันก็เปนหนึ่งในหลายปญหา...เปนหนึ่งในโรคเรื้อรังของเกษตรกรไทย

เลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) บอกวา ทิศทาง
เกษตรกรไทย มองยาวไปไกลไมเกิน 10 ปนี้แลว...ที่เราจะตองเปล่ียน พูดกันจริงๆ เราตองเปล่ียนเร็ว
กวานี้ โดยเฉพาะในเรื่องทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร

“เรื่องของความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน...พืชไมไดเปนแคเรื่องของอาหาร แตเปนเรื่องของ
พลังงานดวย ขณะนี้บางครั้งเรามองในมิติที่เราพอ...เราพอ แตบางอยางเราก็ขาด เราคิดในมิติที่ปลอยให
เกษตรทํากันไปอยางเดียว ไมไดสรางความรูความเขาใจ”

ยกตัวอยางความพอเพียงดานอาหาร “ถั่วเหลือง”...ที่เรากินทั้งหมดไป 100 สวน เราสามารถผลิต
ไดเอง 5 สวนเทานั้น ที่เหลือนําเขาทั้งหมดเพราะราคาในตลาดโลกถูก

“เราคิดในแงราคา แตถามถึงความเสี่ยงดานความมั่นคงก็ถือวาเสี่ยง ถาเกิดสงคราม...เกิดวิกฤติ
เปนปญหาทําใหเราไมสามารถซื้อถั่วเหลืองมาได”

นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่วา...วันนี้เราทําแพงกวาเขา แตถาเราไมทําไมเริ่มเลยก็จะเปนปญหา
ในอนาคต...จะทําแตของที่เราสามารถที่จะทําได แลวก็มองในมิติที่เรามีปจจัยการผลิต ในอนาคตเราจะ
ลําบาก เลอศักดิ์ ยํ้าวา ตอนนี้จะเห็นวาสิ่งที่เปนปญหามากๆก็คือทุกคนเขามาก็จะพูดเรื่องตนทุนผลผลิต
ลดตนทุนตางๆ...ตนทุนบางอยางก็เปนตนทุนคงที่ จึงตองมองในเรื่องการเพ่ิมเทคโนโลยี เชน จะใชนาโน



เทคโนโลยี ไบโอเทคโนโลยีไหม ใชเทคโนโลยีที่สูงขึ้น เพ่ือเพ่ิมผลผลิตตอไรใหสูงขึ้นถึงจะแขงขันกับเขา
ได

มิติการพัฒนาเทคโนโลยี...นวัตกรรมจึงเปนเรื่องสําคัญ แลวก็ตองมีงานวิจัย พัฒนาดานเกษตร
เกิดขึ้น โดยเฉพาะการทําเกษตรภายในอาคารที่ตองมีมากขึ้น ปลูกผัก...พืชที่มีมูลคาสูง นอกจากนี้จะ
เห็นวาการเกษตรพ้ืนที่ปกติก็ตองมีรูปแบบการจัดการที่ตางออกไป เชน ใชระบบประหยัดน้ํา ระบบน้ํา
หยด ปญหาขาดแคลนแรงงาน บางเรื่องเราก็ใช “โดรน”...ยานบังคับไรคนขับ ไมใชเอามาถายรูปอยาง
เดียว แตเอามาพนยา ฉีดสารอะไรตางๆเขาไปใหพืชได

“อาจทําไดเฉพาะรายใหญ จําเปนที่จะตองสงเสริมเกษตรกรรายเล็กๆ รายยอยมากขึ้น มองในมิติ
เทคโนโลยี” เลอศักดิ์ วา “อนาคตที่ตองเดินไปใหถึงในสิบปนี้...ถึงชา แตตองเปล่ียนใหเร็ว พอเขาเออีซี
จะเห็นวาประเทศที่มาทีหลังเราจะไปไดเร็วกวา เพราะประเทศเหลานั้นถูกชาวตางชาติเขาไปบริหาร
จัดการ ดวยการใชเทคโนโลยีทํากันเปนเกษตรแปลงใหญทั้งนั้น เราเปนเกษตรแปลงเล็ก ถาไมทํา...ไม
เปนเกษตรแปลงใหญ คาใชจายตอไรจะสูงขึ้น คาลงทุนสูง...ผลิตภัณฑทางการเกษตรก็ขายสูเขาไมได
เปนวังวนปญหาอยูอยางนี้ร่ําไป”

เมื่อสูไมได...เลิกทําไปเลยก็ไมใชอีก ไมถูก ตองสรางความสมดุลใหเกิดความมั่นคงดานอาหารให
ได ประเทศไทยตองเลือกเปล่ียนอยางรวดเร็ว...รัฐบาลตองวิเคราะหใหดีวาเราจะเดินไปทางไหน อีก
ตัวอยางที่สําคัญ “ขาวโพด”...เดิมเราเปนประเทศสงออก แตตอนนี้เริ่มขาด เพราะเล้ียงสัตวมากขึ้นจน
ตองนําเขาขาวโพด แตถาเราจะปรับเพ่ือผลผลิตที่มากขึ้นจะปลูกจีเอ็มโอไหม? ใชเทคโนโลยีเขามาหรือ
เปลา? เพราะเวลานําเขาก็เปนพืชจีเอ็มโอ เราไมเอาจีเอ็มโอ (ปลูก)...แตซื้อจีเอ็มโอ (กิน) เขามาสกัด
น้ํามันถั่วเหลือง คําถามสําคัญมีวา...ถึงเวลาหรือยังที่จะตองเขาไปสูนวัตกรรมใหม เพ่ือเขาถึงนวัตกรรม
ใหมๆ

การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เปน 1 ใน 4 ทิศทางช้ีนําการเกษตรไทยในทศวรรษหนา
ทิศทางแรกก็คือ การพัฒนาเกษตรกรและองคกรเกษตรกร เนนไปที่คนหรือตัวเกษตรกร เสริมสรางองค
ความรูดานการผลิต การตลาด สรางและเช่ือมโยงเครือขายของเกษตรกร กลุมเกษตรกร...สถาบัน
เกษตรกร เพ่ือสรางภูมิคุมกันใหกับเกษตรกร อาทิ เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาการเกษตร พัฒนา
แรงงาน เกษตรกรปราดเปรื่อง

ทิศทางการบริหารจัดการสินคาและมาตรฐานสินคาเกษตร เนนการพัฒนาภาคเกษตรดั้งเดิมไปสู
ภาคเกษตรทันสมัย...ภาคเกษตรอัจฉริยะ อาศัยเครื่องจักร เทคโนโลยี ทําวิจัย พัฒนา บริหารการผลิต
รองรับการผลิตอาหารปลอดภัย พัฒนามาตรฐานสินคาเกษตรเกิดการยอมรับในระดับสากล

ทิศทางการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานการเกษตรและสิ่งแวดลอม...การผลิตเกษตรที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม ใชทรัพยากรที่มีอยูในไรนาอยางเหมาะสม เกิดประโยชนสูงสุด สมดุลตอสิ่งแวดลอมทุก
วันนี้ที่เปนปญหาก็คือเกษตรกรรายยอย ยากจน ก็ยังเวียนวนอยูกับวัฏจักรย่ิงทําย่ิงจน ย่ิงลงทุน...ทุนก็
หาย กําไรก็ย่ิงจมลงไปกับทุน นับจากนี้เปนชวงเวลาที่สําคัญ อาจจะตองเปนจุดที่จะตองเลือก การเมือง



เราก็คือการเมือง ปญหาสําคัญก็มาครอบงําเรื่องเหลานี้ ทําแตผักสวนครัวรั้วกินได ทําแตไวๆ...ควิกๆ
แตไมไดนําไปสูเรื่องสุดยอด

“ประเทศเราจะรอดได เราตองคิดนวัตกรรมใหม ในอดีตจะเห็นวาบรรพบุรุษเราทํามาแลว เชน
พันธุขาว กข พัฒนาทํามาเรื่อยๆ แตชวงสิบกวาปที่ผานมาเราไมมีขาวสายพันธุใหมเลย”

งานวิจัยเรามีนอยลง ย่ิงมีการประกันราคา จํานํา ก็ไมไดทําใหเกษตรไทยเขมแข็ง...ฟงแลวก็เศรา
ใจ อนาคตเกษตรกรไทยที่อยากเห็น อันแรกเลยที่สําคัญ...ตองรวมกลุมกันใหได ไมใชทําแยกสวนกัน
รวมกันทําในรูปของกลุม วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณใหเขมแข็ง

ถัดมา...ไมจําเปนตองแขงหรือแขงก็ได ตองทําเรื่องราว...สตอรี่ ควบคูไปกับงานวิจัยที่ทรงคุณคา
อยางเชน ขาวลืมผัว มีเรื่องราวเปนเอกลักษณที่ดี เหลานี้อยูในเรื่องการบริหารจัดการและมาตรฐาน
สินคา

ขณะนี้เกษตรกรเราผลิตขึ้นมาเพ่ือขาย โดยอาจจะผานพอคาคนกลางไมไดทําตลาดเอง ตอง
เปล่ียนกระบวนทัศนใหม เนนไปสูภาคการเกษตรที่ทันสมัย เขาใจในเรื่องของการจัดการสินคา
เหมือนกับเกษตรกรญ่ีปุนทําเองหมด แพ็กเกจจิ้งสินคานาซื้อนาจับตอง พรอมๆกับการสงเสริมที่จําเปน

ปญหามีวา...รัฐจะเขาไปทํารายเล็กๆก็ไมได ถารวมกลุมเปนเกษตรแปลงใหญรัฐก็จะเขาไปชวย
ไดเต็มที่...ขณะนี้เกษตรแปลงใหญบางแหงก็ประสบความสําเร็จมาแลว การทํามันสําปะหลังที่จังหวัด
กําแพงเพชรการนิคมนครชุมทํามันสะอาด ขายไดราคามากกวาคนอ่ืนกิโลกรัมละเกือบ 10 สตางค

“สิ่งเหลานี้เกิดขึ้นแลว ไมใชวาทําไมได ทิศทางเปนลักษณะนี้...อยากเห็นเกษตรกรหลุดออกจาก
วงจรเกษตรแบบเกาเพ่ือความย่ังยืน มีสองอยาง เศรษฐกิจพอเพียง...มีสตอรี่เรื่องราวใชภูมิปญญา
ทองถิ่น ใชสิ่งตางๆเพ่ือที่จะนํามาซึ่งเอกลักษณของตัวเอง ถาเกษตรทันสมัยตองใชนวัตกรรมใหมๆ เพ่ือ
จะแขงขันกับเขาได...หัวใจของการเกษตรยุคใหม ก็คือ PTO โพรดิวซ...ทูออเดอร ผลิตตามสั่ง จะไมทํา
ของออกไปเหลือขาย”

นับจากนี้ คงตองจับตาดูนโยบายเกษตรไทยจะเดินหนาหรือถอยหลังสาละวันเตี้ยลง



กัญญา รอตเสียงลํ้า นักปรับปรุงพันธุพืช 2558

“แมวันนี้เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุพืชจะกาวหนา ดูไดละเอียดถึงระดับโมเลกุล ทําใหการ
ปรับปรุงพันธุพืชในหองแล็บ ไดพันธุตรงตามที่ตองการแมนยํากวาเมื่อกอน จนนักปรับปรุงพันธุพืชรุน
ใหมสนใจแตทํางานในหองแล็บเปนหลักก็ตาม แตอยาลืมวา งานปรับปรุงพันธุพืชในภาคสนาม ยังมี
ความสําคัญที่มองขามไมไดและเปนสิ่งที่จะตองทําควบคูกันไปดวย เพราะถาไมมีงานภาคสนามที่คนรุน
เกาทํากัน เราจะไมมีทางรูไดเลย วา พันธุพืชที่ผานการปรับปรุงพันธุจากหองแล็บ เมื่อนํามาปลูกใน
สภาพแวดลอมที่เปนจริง เกษตรกรจะไดประโยชนเหมือนที่เราตั้งใจทําไวหรือไม”

น.ส.กัญญา รอตเสียงลํ้า ผูจัดการฝายปรับปรุงพันธุพืช (ตระกูลพริก มะเขือเทศ มะเขือ)
บริษัทเจียไต จํากัด เจาของรางวัล นักปรับปรุงพันธุพืชดีเดน ประจําป 2558 ของ สมาคมปรับปรุงพันธุ
และขยายพันธุพืชแหงประเทศไทย (สปขท.) เผยถึงความในใจจากประสบการณทํางานมานาน 25 ป

จากชีวิตวัยเด็กเปนบุตรสาวของแพทยตําบล ใน อ.วิเศษไชยชาญ จ.อางทอง ตั้งความหวังจะ
เรียนแพทยเพ่ือชวยเหลือชาวบานเหมือนพอ แตดวยไมเกงวิชาคณิตศาสตร จึงมาเรียนคหกรรม ซึ่งมี
เรียนวิชาเกษตรดวย ผลการเรียนวิชาเกษตรกลับทําคะแนนไดดี ประกอบกับป 2524 ประเทศไทยเพ่ิงจะ
มี เกษตรตําบล ออกตระเวนใหคําแนะนํา ชวยเหลือชาวไรชาวนาตามที่ตางๆ...รูสึกประทับใจ ชวย
ชาวบานไดเหมือนกัน จึงเบนเข็มเขาเรียนวิทยาลัยเกษตรกรรมลพบุรี ตั้งเปาจะเรียนแมโจใหได



ในที่สุดเธอจบปริญญาตรีแมโจ ดวยคะแนนเกียรตินิยมอันดับสอง เหรียญทองอันดับ 1 ของสาขา
สงเสริมการเกษตร วิชารองพืชผัก ภาควิชาธุรกิจเกษตร...ป 2532 เขาทํางานกับบริษัทเจียไต จํากัด
ตําแหนงนักวิชาการปรับปรุงพันธุพืช พืชรับผิดชอบ พริก, ผักกาดเขียวปลี, มะระ, บวบเหล่ียม, บวบงู,
บวบหอม, น้ําเตา 3 ปแรกของการทํางาน ผลงานปรับปรุงพันธุช้ินแรก ผักกาดเขียวปลี แมกส 018
(MAX) OP พันธุที่มีเปอรเซ็นตการหอหัว 100% และปรับตัวไดดีในทุกพ้ืนที่ของประเทศไทย....และมี
ตามมาอีกหลายพันธุพืช รวมแลว 25 ป ไดสรางพันธุพืชใหมๆ มาทั้งหมด 34 พันธุพืช (จาก 12 ชนิด
พืช) ที่เดนดัง สรางผลงานครองใจเกษตรกรทั้งในและตางประเทศ... มะระขี้นกโนรี 204, บวบงู Snaky
004, Naga 010, พริกหนุมเขียว หยกสยาม 1059, หยกสวรรค 1060, พริกขี้หนู ดวงมณี 004, รังสิมา
095

ผลงานลาสุด ปที่แลว พริกหนุมเขียวสายพันธุลูกผสม (F1– HYBRID) มณีมรกต 1388 ที่ใหผล
เขียวขึ้นกวาพันธุเดิม ปลูกแลวสีผลไมซีดจาง ทน สภาพรอนแลงและเปนสายพันธุที่ทนแมลงและโรค
ไวรัสใบดาง และปนี้ ยังไดรังสรรค พริกขี้หนูลูกผสมพันธุใหม (F1–HYBRID) ดวงเศรษฐี 2161 ที่ใหผลมี
เนื้อแข็งขนาดผลยาว 8-10 ซม. การเก็บระยะปลายฤดูปลูก ผลไมเปล่ียนขนาดทําใหไดราคาตลอด
ฤดูกาลเพาะปลูกคอนขางทนตอโรคไวรัสใบดางเหลือง

ทุกวันนี้ ภาวะโลกรอน ฤดูกาลเปล่ียนไป โรคศัตรูพืชเปล่ียนแปลง กัญญา ฝากถึงนองๆ นัก
ปรับปรุงพืชรุนใหม...ความถูกตองแมนยําในการปรับปรุงพันธุจากหองแล็บย่ิงตองพ่ึงการทดสอบ
ปรับปรุงพันธุในภาคสนามมากกวาเดิม



ปลูกถั่วไมงอน้ํา

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณคนใหม ยอมรับแลงหนหนาสาหัสแน เรง
หนวยงานราชการแตยังไมทันไกโห ใหหามาตรการชวยเหลือเกษตรกรใหมีรายได มีงานทําในหนาแลงที่
จะถึงในอีกไมกี่เดือน ถายังคิดหาแนวทางไมออก วันนี้ ขอแนะนํา การปลูกพืชแบบไมใชน้ํา (ไมใชพืชใช
น้ํานอย) ที่ทําสําเร็จมาแลวในพ้ืนที่ อ.ราษีไศล อ.หวยทับทัน จ.ศรีสะเกษ เมื่อฤดูแลง 57/58

เกษตรกรไดรวมตัวกัน 95 ราย ปลูกถั่วเหลืองในพ้ืนที่ 301 ไร แบบไมตองใชน้ําแมแตหยดเดียว
โดยคําแนะนําของ ณรงค หลาพรหม และ สาคร เหมือนตา นักวิชาการเกษตรชํานาญการ สํานักงาน
เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ เพราะขอมูลจาก มณฑิชา อมรสิงห และ สถิระ อุดมศรี ผูเช่ียวชาญกรมพัฒนา
ที่ดิน...พ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ ประมาณ 2 ลานไร เปนชุดดินนารอยเอ็ด, หนองบุนนาก, ชํานิ และชุดดิน
ไรโคราช มีคุณสมบัติพิเศษ อุมน้ําไดดีกวาชุดดินพ้ืนที่อ่ืนๆ และในชวงระยะเวลาหลังการเก็บเกี่ยวขาว
ในธรรมชาติยังมีน้ําหมอกลงมาชวยเติมความช้ืนใหกับพ้ืนดิน ทําใหสามารถปลูกถั่วเหลืองไดโดยไมตอง
ใชน้ํา

หลังเกี่ยวขาวหอมมะลิ 105 ในตนเดือนธันวาคมที่ผานมา จึงไดนําถั่วเหลืองพันธุเชียงใหม 60 มา
ปลูกแบบหยอดหลุม โดยไมใหน้ําแมแตหยดเดียว...ไดผลผลิตใหเก็บเกี่ยวในเดือนมีนาคม 58 เฉล่ียไรละ
146 กก. ราคาขาย กก. ละ 19 บาท รายได 2,774 บาทตอไร (ในขณะที่การปลูกแบบทั่วไปในประเทศ
ไทยใหผลผลิตเฉล่ีย 270 กก.ตอไร ขายได กก.ละ 15 บาท) มีตนทุนคาใชจาย คาไถดะกับรถจอบหมุนโร
ตารี่ยอยดิน 425 บาทตอไร คาเมล็ดพันธุ กก.ละ 25 บาทตอไร คารถหยอด 200 บาทตอไร คาน้ําหมัก
ชีวภาพ พด.7 ฉีดพนปองกันแมลง และคาจางเกี่ยว 200 บาท ตอไร รวมคาใชจาย 1,175 บาท...หักลบ
ตนทุน เกษตรกรมีกําไรขั้นต่ําอยูที่ 1,599–1,799 บาทตอไร หากสามารถปลูกถั่วเหลืองไดเต็มพ้ืนที่ทั้ง 2
ลานไร จะไดผลผลิตอยางนอย 2.9 แสนตัน ชวยลดการนําเขาถั่วเหลือง กากถั่วจีเอ็มโอปละ 4.9 ลานตัน
ไดไมนอย
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